



ASEAN UNIVERSITY NETWORK

Hội nghị Ủy ban Hoạt động Trực tuyến Liên Thư viện Mạng Đại học ASEAN lần thứ nhất The 1st AUN Inter-Library Online Working Committee Meeting Singapore từ 28 đến 30 tháng 4-2004

Mạng Đại học ASEAN (AUN) được thành lập vào tháng 11 năm 1995 theo Hiến chương được ký bởi các vị Bộ trưởng Giáo dục của những quốc gia ASEAN. Thỏa ước thành lập AUN được lãnh đạo của các đại học thành viên ký kết bao gồm việc hình thành một Ban Quản trị AUN. Văn phòng thường trực của Ban Quản trị và Tổng thư ký AUN được đặt tại Bangkok, Thái Lan. AUN bao gồm 17 đại học lớn trong 10 quốc gia ASEAN: **Brunei** 1. ĐH Brunei Darussalam; **Campuchia** 2. ĐH Hoàng gia Phnom Penh; **Indonesia** 3. ĐH Gadjah Mada, 4. ĐH Indonesia; **Lào** 5. ĐH Quốc gia Lào; **Malaysia** 6. ĐH Malaya, 7. ĐH Sains Malaysia; **Myanmar** 8. Học viện Kinh tế Yongon, 9. ĐH Yangon;

Philippines 10. ĐH De La Salle, 11. ĐH Philippines; **Singapore** 12. ĐH Công nghệ Nanyang, 13. ĐH Quốc gia Singapore; **Thái Lan** 14. ĐH Burapha, 15. ĐH Chulalongkorn; **Việt Nam** 16. ĐH Quốc gia Hà Nội, 17. ĐH Quốc gia TP. HCM.

Hội nghị AUNILO ở Singapore lần này nhằm hiện thực hoá những cam kết của những vị quản thủ thư viện thâm niên và chuyên gia CNTT từ những đại học thành viên AUN tại Hội nghị AUNILO ở Manila vào tháng 9 năm 2002. Phía Việt Nam tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Huy Chương và Ông Nguyễn Minh Hiệp đại diện hai đại học thành viên của AUN đồng thời là đại diện cho hai liên hiệp thư viện các trường đại học Việt Nam.



GS. TS. Supachai Yavaprabhas, Giám đốc điều hành AUN phát biểu tại Hội nghị AUNILO lần thứ nhất

Hội nghị diễn ra hai ngày làm việc khá bận rộn và ngày thứ ba các đại biểu tham quan Thư viện ĐH Công nghệ Nanyang và Thư viện ĐH Luật, ĐHQG Singapore.

Sáng ngày 28/4/2004 Hội nghị được nghe ba bài tham luận "**Phát triển phần**

mềm và huấn luyện CNTT ở 5 quốc gia ASEAN" của PGS. TS. Raymund Sison; "**Phát triển nhân sự: Xu hướng toàn cầu và phát triển giáo dục và đào tạo**" của Ông Ton Khay Quee và "**Đồng nhất nhu cầu đào tạo: Một khảo sát về thực tế và**

chương trình đào tạo của các thư viện thành viên của Bà Wendy Ong; buổi chiều duyệt lại những nghị quyết của Hội nghị AUNILO, Manila, 2002 và đi đến thống nhất mục tiêu của Ủy Ban hoạt động AUNILO là nhằm xúc tiến việc phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN; tăng cường việc liên kết sẵn có và hỗ trợ việc hợp tác giữa các cơ sở đại học ASEAN thông qua việc chia sẻ tài nguyên đại học; và cung cấp kênh thông tin khác giữa những cộng đồng ASEAN cũng như sử dụng sự phát triển công nghệ và tài nguyên hiện hữu của các đại học thành viên AUN.

Ủy Ban hoạt động AUNILO sẽ tiến hành những hoạt động chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện thành viên bằng cách: thiết lập một Cổng thông tin (Portal) Thư viện AUNILO với việc liên kết trang nhà của tất cả các thư viện thành viên đặt tại Website của Tổng thư ký AUNILO và thiết lập những công cụ truyền thông (mailing list, discussion group, newsgroup, vv...) vì lợi ích của các thư viện thành viên. Đối với việc phát triển nguồn nhân lực, Ủy ban hoạt động AUNILO sẽ phát triển chương trình đào tạo và trao đổi về Khoa học Thông tin - Thư viện và Công nghệ Truyền thông. Hội nghị đã thống nhất bầu Thư viện ĐH Sains Malaysia (USM) làm Tổng thư ký cho AUNILO nhiệm kỳ 5 năm, 2004-2008. Ủy ban hoạt động AUNILO sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần: 2005 sẽ họp tại Thư viện USM và 2006 sẽ họp tại Thư viện ĐH Brunei.

Ngày 29/4/2004 Hội nghị đã thảo luận nhằm cụ thể hoá công việc liên kết bằng một nghị quyết gồm có 3 phần chính:

1. **Công việc của Ủy ban hoạt động AUNILO:** nhằm giúp tất cả các thư viện thành viên phát triển dịch vụ thông tin - thư viện đạt đẳng cấp thế giới. Bằng cách:

- a. Lập kế hoạch và công thức hoá chiến lược và giám sát tiến trình hoạt động vì lợi ích chung của tất cả các thư viện thành viên.
- b. Thực hiện những hoạt động chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện thành viên.
- c. Phát triển và duy trì chương trình phát triển nguồn nhân lực giữa các thư viện thành viên.
- d. Khai thác CNTT - viễn thông trong xúc tiến việc bảo trì và nâng cao chương trình và hoạt động của các thư viện thành viên.

2. Công việc của Tổng thư ký AUNILO:

- a. Phối hợp với Tổng thư ký AUN và các thư viện thành viên để lập kế hoạch hoạt động của Ủy ban và giám sát tiến trình của những hoạt động nêu trên.
- b. Tạo điều kiện dễ dàng trong việc truyền thông giữa các thư viện thành viên.
- c. Hoạt động như là nơi lưu trữ những chương trình huấn luyện và những chương trình khác.
- d. Báo cáo tiến trình tại hội nghị hàng năm.

3. Giai đoạn kế tiếp: Chương trình nghị sự cho Hội nghị lần hai 2005

Địa điểm: Thư viện USM

Thời gian: 3 ngày trong tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2005.

Đề tài: **Đảm bảo chất lượng dịch vụ thư viện.**

Các thư viện thành viên lập nhu cầu và kế hoạch đào tạo gửi về cho Tổng thư ký AUNILO trước cuối tháng 6 / 2004.

NGUYỄN MINH HIỆP

Singapore, 30/4/2004